



ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ ข้องบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และนโยบายการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนการดำเนินการแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

แผนการดำเนินงานการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
<p>๑. ปณิธานผู้นำ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน</p> <p>๑.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๑.๑ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>๑.๑.๒ การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ</p>	<p>-มีการดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>-มีการดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>
<p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์จิตชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๒.๑ ประชาสัมพันธ์จิตชูความดีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น</p>	<p>-มีการดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>
<p>๒. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและระงับพฤติกรรมของข้าราชการ</p>	<p>๒.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ คัดสรรของกรปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์</p>	<p>-มีการดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>
<p>๒.๒ พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>๒.๒.๑ ดำเนินการจัดทำช่องทาง การร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>-มีการดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
<p>๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.๑ ลดมูลเหตุของการสุจริตจะเกิดความเสียหายและขณะอนาคตจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงได้และตรวจสอบได้</p>	<p>๓.๑.๑ มีการประชุมติดตามงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน</p> <p>๓.๑.๒ กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อตํานานการตรวจจอบภายในองค์กร</p> <p>๓.๑.๓ จัดชี้แจงแผนงานในการจัดตั้งชุดจัดจางให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-มีการดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>-มีการดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>-มีการดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>
<p>๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๔.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๔.๑.๑ จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณราชการ</p> <p>๔.๒.๑ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ อปต.อ</p>	<p>-มีการดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>-มีการดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>